

Thông tin... (Tiếp theo trang 1)

"Những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước".

Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị, căn cứ những thông tin được cung cấp tại Hội nghị và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo T.Ư, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền việc công bố, thảo luận, cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư căn cứ thông tin được cung cấp tại Hội nghị, nội dung bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị T.Ư 13, khóa XII của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; thông báo Hội nghị và tài liệu chính thức của các cơ quan chức năng, để tuyên truyền đậm nét về kết quả Hội nghị.

B.T

Tiếp tục đẩy mạnh... (Tiếp theo trang 1)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 3047/UBND-VX ngày 30/9/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh, hình thành thói quen, nếp sống vệ sinh phù hợp trong trạng thái bình thường mới bằng thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tiến hành xử phạt, răn đe các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2. Tổ chức đánh giá định kỳ an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho từng lĩnh vực phù hợp với mức độ nguy cơ tại các cơ sở y tế, khu công nghiệp, nhà máy, trường học, lễ hội, các địa điểm, khu vực dịch vụ (chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, trường học...) có tập trung đông người trên địa bàn tỉnh theo quy định. Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

3. Tăng cường rà soát, quản lý, giám sát y tế chặt chẽ đối với người nhập cảnh về/đến tỉnh Yên Bái (chuyên gia người nước ngoài vào làm việc, các trường hợp nhập cảnh trái phép...). Thực hiện nghiêm các quy trình cách ly y tế, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế đối với người nhập cảnh dưới 14 ngày và trên 14 ngày. Tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong cơ sở cách ly tập trung và từ khu cách ly ra ngoài cộng đồng.

4. Sở Y tế rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình mới, trên cơ sở 5 nguyên tắc chiến lược phòng, chống dịch "Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng triệt để, dập dịch và Điều trị hiệu quả".

5. Rà soát, cập nhật các kế hoạch, phương án ứng phó tại địa phương trên cơ sở Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế. Tiếp tục duy trì, phát huy vai trò của các tổ tự quản phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng trong công tác giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch. Kiên định thực hiện "mục tiêu kép" trên nguyên tắc ưu tiên sự an toàn phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại các sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là các lễ hội diễn ra trên địa bàn.

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

B.T

4 cá nhân và tập thể được tuyên dương điển hình "dân vận khéo" toàn quốc

Vừa qua, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức tuyên dương 203 điển hình "Dân vận khéo" toàn quốc giai đoạn 2016-2020, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), đồng thời trao giải Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được Ban Dân vận Trung ương phát động từ năm 2009, 10 năm qua, cả nước đã bình chọn, tôn vinh hơn 900.000 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong 203 tập thể cá nhân toàn quốc được khen thưởng đợt này có 125 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 78 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ban Dân vận Trung ương. Tỉnh Yên Bái vinh dự có 2 cá nhân điển hình được tôn vinh là chị Chàng Thị Nhà - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên và chị Lý Thị Thiêm - Bí thư Đoàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải; 2 tập thể là: Chi bộ thôn Khe Đồng, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn và Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn.

Nhân dịp này Ban Dân vận Trung ương đã tổng kết và trao giải Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020. Sau 3 năm triển khai, đã



Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (giữa) cùng các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hà Nội.

có hơn 3.600 tác phẩm dự thi được sơ loại gửi về Ban Tổ chức. Năm 2020, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc nhất qua các năm để trao giải. Trong đó, có 1 giải A; 5 giải B; 10 giải C và 15 giải Khuyến khích. Nhóm tác giả Bích Thu - Tuấn Anh (Đài PTTH Yên Bái) vinh dự được trao giải Khuyến khích của cuộc thi này với tác phẩm báo phát thanh "Một đề án ý nghĩa với người Mông".

M.Q

Cần chủ động... (Tiếp theo trang 1)

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và kết quả đo mưa của các trạm đo mưa tự động (tại địa chỉ: <http://new.vrain.vn> với tên đăng nhập: yen-bai@vrain và mật khẩu: 123456) để cảnh báo về mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn; thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và đến người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa và chủ đầu tư các công trình đang thi công đặc biệt là những công

trình trên sông, suối, hầm, lò khai thác khoáng sản biết diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người, tài sản có thể xảy ra trong những ngày tới. Tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng ngập sâu khi mưa lớn; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tổ chức kiểm tra việc vận hành các hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện để bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

N.T (bt)

Chú trọng nâng (Tiếp theo trang 1)

Năm 2019 cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp vào ngân sách của tỉnh trên 1.000 tỷ đồng, chiếm 31% tổng thu cân đối ngân sách của tỉnh. Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho trên 40.000 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 5,8 triệu đồng/người/tháng. Với mục tiêu tạo động lực và cầu nối, là nền tảng để phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp, doanh nhân; tạo lập chỗ dựa, bảo đảm cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, định kỳ hàng tháng, tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tại các huyện, thị để nắm bắt tình hình, giải quyết những khó khăn vướng mắc giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp giảm thiểu các thủ tục hành chính, tạo môi trường pháp lý thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, thủ tục đầu tư, khuyến khích hỗ trợ, miễn giảm các loại thuế, phí đối với các doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực đặc thù của tỉnh; hỗ trợ công tác đào tạo nghề, gia hạn các gói vay ưu đãi, giảm lãi suất vay... Từ đó, các doanh nghiệp, doanh nhân đã tranh thủ thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh; tích cực đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm; quan tâm nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực để tạo ra những sản phẩm dịch vụ có giá thành phù hợp, tạo sức cạnh tranh, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường, tăng doanh thu, ổn định việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng còn những tồn tại: đa số doanh nghiệp đều quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, thiếu lao động có trình độ kỹ thuật tay nghề cao; năng lực quản lý điều hành còn hạn chế... dẫn đến quá trình phát triển sức cạnh tranh yếu, luôn bị

động trước sự biến động của thị trường; khả năng liên doanh, liên kết trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp còn kém, chưa gắn kết được lợi ích giữa các bên trong sản xuất, thiếu sự đầu tư về chiều sâu; việc xây dựng chiến lược kinh doanh còn chậm, chưa phù hợp, chưa mạnh dạn đầu tư có chiều sâu vào các lĩnh vực nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng công nghệ cao còn ít; chất lượng sản phẩm chưa cao, mẫu mã hạn chế, thiếu sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; khó khăn trong tuyển dụng lao động có tay nghề cũng như việc giữ chân người lao động có trình độ, tay nghề cao; thu nhập của người lao động chưa cao, việc làm chưa ổn định...

Do đó, trước những yêu cầu đổi mới trong thời kỳ hội nhập, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh và các ngành đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần tích cực đổi mới trong hoạt động quản lý và điều hành, xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng ngành nghề sản xuất kinh doanh cho phù hợp, tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực đột phá mà tỉnh có tiềm năng; ưu tiên áp dụng mô hình quản trị tiên tiến, khoa học công nghệ hiện đại; chủ động đề xuất, trao đổi thông tin và chia sẻ thuận lợi, khó khăn vướng mắc với các ngành, cơ quan, chính quyền nhằm tạo ra sự đồng thuận; đặc biệt cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cấp trong công tác đào tạo lao động, xây dựng vùng nguyên liệu, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực của liên doanh, liên kết; chủ động trong phương án sản xuất kinh doanh với các lĩnh vực tỉnh đang thu hút đầu tư như: công nghiệp phụ trợ, điện tử, sản xuất chế biến sâu; nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, chia sẻ với chính quyền trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội...

THANH TÂN